

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๗๖๓



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่น
ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบัญชีโรงเรียนในระบบของโรงเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบที่อ้างถึง ๑. และ ๒. กำหนดให้โรงเรียนเอกชนจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียน
ประกอบกับตามระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนกำหนดให้โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต้อง
จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับทุกรายการ และสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีของโรงเรียน โดยเปิดให้โรงเรียนลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Account Management : SAM) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

๑. โรงเรียนที่ประสงค์จะจัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้ที่เว็บไซต์ <https://sam.opecc.go.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
๒. กรณีโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำบัญชีโรงเรียนผ่านระบบ SAM ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
เพื่อจัดส่งงบการเงินของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ที่เว็บไซต์ <https://sam.opecc.go.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วย ๑. และ ๒. และคู่มือการจัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM ได้
ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนทล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๖๐